

HẢI HƯNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY NÉM” NĂM 2024.

Sáng ngày 23/4/2024, Tại nhà văn hóa xã Hải Hưng (trụ sở Đảng ủy, UBND xã). UBND xã phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hải Lăng, Hội LHPN, Hội nông dân xã tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề “kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném” năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Hải Lăng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024; Kế hoạch số 06/KH-GDNN-GDTX ngày 12/3/2024 của Trung tâm GDNN-GDTX về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 1 năm 2024.



Sáng nay, 23/4/2024, Tại nhà văn hóa xã Hải Hưng (trụ sở Đảng ủy, UBND xã). UBND xã phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Hội LHPN, Hội Nông dân xã tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề “kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném” năm 2024 cho lao động nông thôn.

Đến dự và chỉ đạo lớp học có ông Văn Âm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN - GDTX huyện và các ông bà là cán bộ, giáo viên của Trung tâm.

Về phía xã, có ông Cáp Hữu Chiêu - Bí thư Đảng ủy cùng các ông bà trong thường trực HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể xã và 30 học viên là hội viên phụ nữ, Nông dân trên địa bàn xã.



*Ông Văn Âm - Phó Giám đốc phụ trách
TTGDNN-GDTX huyện phát biểu chỉ đạo lớp học.*

Phát biểu chỉ đạo lớp học, ông Văn Âm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN - GDTX huyện đánh giá cao hiệu quả của việc đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn sau học nghề, việc áp dụng các kiến thức trong các lớp học nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật trồng Ném (năm 2021); lớp Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn và Xây dựng (năm 2022); lớp kỹ thuật nuôi và trị bệnh cho Lợn, Kỹ thuật vẽ hoa văn trên nón

(năm 2023). Từ đó áp dụng vào thực tiễn cuộc sống các học viên đã chủ động triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi gà, lợn, trồng ném, nón lá và xây dựng với

02 Tổ hợp tác chăn nuôi gà, 01 tổ trồng ném, 01 tổ làm nón, 02 tổ dịch vụ gia đình. Đồng thời đề nghị UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành lớp học, các học viên nghiêm túc tham gia chương trình học đảm bảo, cố gắng tiếp thu những kiến thức, trao đổi những kinh nghiệm, các giáo viên chất lượng, truyền đạt vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để các học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Với mục đích nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau đào tạo và tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, phấn đấu trong năm 2024 tạo việc làm mới cho 230 lao động, trong đó 12 -14 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, lớp học dự kiến tổ chức trong 02 tháng (bắt đầu từ ngày 25/4/2024) với 264 tiết./.

*Tin, ảnh: Nguyễn Đức Quyền
Công chức Văn hóa - Xã hội*